

จากบรรณาธิการ

วารสารเทคโนโลยีสุรนารี Suranaree Journal of Social Science เป็นหนึ่งในวารสารที่อยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รับรอง และอยู่ในบัญชีรายชื่อวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre)

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ ๑๓ ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วยบทความวิจัย ๕ เรื่อง บทความวิชาการ ๑ เรื่อง บทวิจารณ์หนังสือ ๑ เรื่อง พร้อมทั้งบทบรรยายพิเศษอีก ๑ เรื่อง ซึ่งเป็นการนำเสนอในมิติที่หลากหลายทางสังคม เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

บทความวิจัยในวารสารฉบับนี้ มุ่งเน้นศึกษาในกลุ่มวิชาการจัดการและบริหารธุรกิจ ซึ่งผู้อ่านสามารถนำผลการวิเคราะห์วิจัยดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ โดยที่สามบทความแรกเป็นบทความทางด้านการตลาด โดยบทความแรกนำเสนออิทธิพลของส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อคุณค่าตราสินค้า ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของลูกค้า บทความที่สองนำเสนอแนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอย่างยั่งยืน บทความที่สามนำเสนอแนวคิดใหม่ในการใช้เครื่องมือสื่อสารในแฟนเพจบนเฟซบุ๊กซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม บทความที่สี่นำเสนอความสัมพันธ์ห่วงโซ่อุปทานระหว่างผู้จัดหาวัตถุดิบกับผู้ซื้อในอุตสาหกรรมอาหาร และบทความสุดท้ายนำเสนอการพัฒนาแผนชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

วารสารฉบับนี้ได้นำเสนอบทความวิชาการทางด้านการศึกษาที่น่าสนใจเรื่อง ระบบการสอนเสริมอัจฉริยะซึ่งเป็นนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

นอกจากนั้นวารสารฉบับนี้ยังได้นำเสนอบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง การกำหนดนามแบบบริจิด และเอกลักษณ์เชิงทฤษฎี (Rigid Designation and Theoretical Identities) ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย โจเซฟ ลาทอร์ท ซึ่งนำเสนอแนวคิดในทางปรัชญาว่าด้วยมโนทัศน์แบบวิทยาศาสตร์

วารสารฉบับนี้ได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์บทบรรยายเรื่อง “การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามกรอบ TQF เพื่อการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองของโลก” ซึ่ง รศ.สุภาพ ฅ นคร ผศ.ดร.วีระพันธ์ รังสีวิจิตรประภา ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ อ.ดร.วิศิษฐ์พร วัฒนวาทีน และ อ.ดร.เทพวิ โขควสิน ได้ให้เกียรติบรรยายเรื่องดังกล่าว ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางกองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

กองบรรณาธิการหวังว่าท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากบทความที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ และจะมีส่วนร่วมในวารสารเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการส่งบทความมาตีพิมพ์ และติดตามวารสารฉบับต่อไป

บรรณาธิการ